



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนทอง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนทอง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๑ อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๕ - ๑๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างแล้ว เจ้าหน้าที่รับสมัคร ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครได้รับรองตนเองในใบสมัครว่าหากพบว่าข้าพเจ้ายื่นหลักฐานต่างๆไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครฯ ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในครั้งนี้

ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสรรหาและเลือกสรรรายใด มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครฯ จะถือว่าเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๙ แห่งประกาศ ก.อบต. พิษณุโลก เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๗ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปดังนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑	นางสาวเพียงนภา แสงสว่าง	
๒	๐๒	นางสาวศิรินภา เกิดเพ็ง	
๓	๐๓	นางสาวปรีญาพร ชื่นสุวรรณ	
๔	๐๔	นางสาวช่อผกา นาโหนด	
๕	๐๕	นางสาวกรรณิการ์ เรืองแจ่ม	
๖	๐๖	นางสาวเพชรประทาน งามขำ	

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนทอง จะดำเนินการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ตามตารางสอบดังนี้

วันสอบ	ตำแหน่ง	เวลาสอบ	รายละเอียดการสอบ	สถานที่สอบ
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	ผู้ดูแลเด็ก	๐๙.๐๐ น.	ความเหมาะสมกับตำแหน่ง	อบต.คอนทอง

เกณฑ์การตัดสิน

ผู้เข้าสอบต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ และองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง จะประกาศรายชื่อผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดเรียงลำดับไปถึงคะแนนต่ำสุด กรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้ที่สอบได้คะแนนความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนความรู้เฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากันให้ผู้ที่สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ กำหนดให้บัญชีมีอายุ ๑ ปี นับจากวันประกาศผลการคัดเลือก

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

๑. แต่งกายสุภาพ
๒. ต้องนำบัตรประชาชนและบัตรประจำตัวผู้สอบไปในวันที่สอบเพื่อแสดงตน
๓. หากผู้เข้าสอบไปถึงสถานที่สอบภายหลังจากเริ่มเวลาสอบไปแล้ว ๓๐ นาที จะถือว่าผู้นั้นไม่มีสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้
๔. ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ ในวันที่ ๒๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยจะได้รับการแต่งตั้งตามลำดับที่ ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

พ.อ.อ.

(จักรชัยขจร สุขโย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง